



Mae Fah Luang
The Center for I

Title :	ศุภภาพ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เชียงใหม่
Date :	ปี ๒๕๕๖

จากการซื้อเสียงและหลอกล่อประชาชนผู้ไม่รู้เท่าทันด้วยนโยบาย “ประชานิยม” จอมปลอม ... ปรับ ครม.เพราะเจ๊งจำนำข้าวกับบริหารงานไม่เอาไหน หน่วง หนี้ยั่ว เรือพุ่ง จิตพิทหด ค่าครองชีพกระโดด เศรษฐกิจฟุบ ทั้งหมดนี้มาจาก “ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ คนไทยเจ๊ง ประเทศไทยหายหน้า” 2 ปีที่นักขายโฆษณาเอลโลเพจเจส ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้ามาบริหารประเทศไทยบังเอิญเป็น “น้องสาวทักษิณ” เท่านั้น ... ตั้ง ครม.แบบไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ เอาแต่ก๊วนแต่แก๊งแต้ววัง คนของใคร ใครวิ่งเต้นเก่งเป็นหลัก 2 ปีรัฐบาลนี้พาประเทศทรุด ยังไม่เซ็ด ... ปรับใหม่ก็เข้าอีหรอบเดิม ดูงายๆ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ มีความรู้ความสามารถตรงไหน เป็น ส.ส.มาก็สมัย อ.พานบ้านตัวเอง “ประตุสุ่เชียงราย” แท้ๆ ล้าหลังอยู่อย่างไรก็ยิ่งด้อยความเจริญอยู่อย่างนั้น ที่ได้เป็นรัฐมนตรีกับเขาคั้งหนึ่งในชีวิตก็คงเพราะอยู่ใน “ก๊วนแม่จิ้น” ผู้รับใช้ “เจ้านาย” วันยังค่ำเท่านั้นเอง ... คนอื่นก็ไม่ต้องไปคิด “มาอย่างไร” ให้รกสมอง มาคิดว่าประเทศจะเจ๊งอีกเท่าไรจะดีกว่า ... ● แต่ดูท่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ไม่ถึงสิ้นปี เพราะนายกรัฐมนตรีนั่งควบกระทรวงกลาโหม ... ถามว่าจะมาแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือก้อย่าหวัง จะพัฒนากองทัพไปรบกับใครหรือก็ไม่ใช่ ภารกิจหลักมีประการเดียวโยกย้ายนายทหารคนของตัวในกองทัพให้ได้ดิบได้ดี ทำกองทัพให้เป็นทหารแดงโมเช่นเดียวกับตำรวจมะเขือเทศ ... นั่งควบเพื่อจะได้ไม่ต้องมีรัฐมนตรีช่วยเพิ่มเสียงในคณะกรรมการกลาโหมให้รัฐบาลมีโอกาสโยกย้ายนายทหารโดยเฉพาะทหารบกตามอำเภอใจได้มากขึ้นเท่านั้น... พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือหนึ่งในผู้นำกองทัพที่หนาวๆ ร้อนๆ แล้วเวลานี้ จะยื่นหยัดอยู่ข้างรัฐบาลหรือเอนเอียงมาทาง “หน้ากากขาว” ที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน ... สิงหา-กันยาก็คงจะรู้จักกัน ... ไปไม่ไป ... ● สมัครกันไปแล้ว ปปช.จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ 24 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม ... ก็คงได้แต่ข้าราชการทั้งอดีตและปัจจุบันนั้นแหละ เพราะคุณสมบัติประกาศไว้ชัดเจน ... (5) รับหรือเคยรับราชการในระดับไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ... ถ้าไม่ใช่ข้าราชการเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ก็ต้องมีความรู้และประสบการณ์ (ไม่พอ) หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (หายาก) ถ้าเป็นเอกชนก็ต้องเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับและปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี โดยองค์กรการพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพให้การรับรอง ... คุณสมบัติข้อนี้ข้าราชการหรืออดีตข้าราชการระดับ 8 กินขาดหมด ... แต่คุณสมบัติ (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ประจักษ์ ชื่อนี้ยังสงสัย ... สุดท้าย มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันนี้แหละเอาออกมาให้เห็นกันชัดชัดชชช ปปช. ว่าใครที่สมัครมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ... เห็นชื่อที่สมัครมาแต่ละตัวทั้งโกงทั้งกินทั้งเอาเปรียบประชาชนแทบทั้งนั้น ... ยิ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นพวกข้าราชการเดียวกันแทบทั้งก๊วนเสียอีก แล้วจะไปเหลืออะไรไปทันที ... ในที่สุดก็เหมือน กกต.จังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน พงษ์ศักดิ์ วิ่งเสมอ นะหรือจะมีเวลาไปส่งเสริมประชาธิปไตยจะมีเวลาไปจับพรรครัฐบาลโกงเลือกตั้ง มีแต่ “แม่จิ้น” ส่งมาเมื่อไหร่ เข้าถึง-เย็นถึง ... นี่คือจุดเริ่มต้นความล้มเหลวของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย ... ข้าราชการ “ซี้ซ้า” นักการเมือง ... ● เข้าข่าวบริการ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า มฟล.มีกำหนดการเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใน 2 โครงการคือ ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 13 กันยายน 2556 และระบบรับตรงทั่วประเทศ รับสมัครระหว่างวันที่ 16 กันยายน - 18 ตุลาคม 2556 ... เปิดรับสมัครทั้งหมด 39 สาขาวิชา มีหลายสาขาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการพัฒนาระหว่างประเทศ ภาษาและวัฒนธรรมจีน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สอบถามข้อมูลที่ส่วนรับนักศึกษา มฟล. 0 5391 6103 ... ● ธนิสร์ กระจุกมพร รองประธานหอการค้าฯ เชียงราย ฝ่ายการค้าชายแดนและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่เชียงของ เปิดศูนย์ประสานงานหอการค้าเชียงราย ประจำสาขาเชียงของแล้ว นักลงทุนติดต่อได้ ... กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย เปิดบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Certificate ผ่านธนาคารทั้งสองแล้ว ตั้งแต่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา คิวต่อไปให้ธนาคารไทยพาณิชย์กับธนาคารธนาชาติร่วมออกด้วย ... เฮ...

ออสเตรเลีย”
กัญญาตินา
พรรคเสียง
... เมื่อ 3 ปี
จัดซื้อต้องมี
ต่างๆ ที่ใน
หัวหน้าพรรค
กว่า ผลการ

ส.ส.และสมาชิกพรรคแรงงานกลับเอาชนะนายรัตได้ นายกรัฐมนตรีและให้นางสาวจุลีย กิลลาร์ด ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของ น.ส.กิลลาร์ด เป็นนายกรัฐมนตรีได้ 3 ปี เกิดความนิยมจัดการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคใหม่เพื่อวัดคะแนนนิยมดูว่า... ในที่สุดผลก็ออกมาส.ส.ในพรรคแรงงานให้ “กิลลาร์ด” เป็นพรรคอาจฝ่ายแพ้กพรรคอนุรักษนิยมฝ่ายค้านในการ 3 เดือนข้างหน้ากันยายนปี ... จึงลงมติ 57 ต่อ 45 เสียงให้เป็นอันว่า น.ส.จุลีย กิลลาร์ด ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปโดยปริยายตามรัฐธรรมนูญ... ● ไม่เหมือนบ้านเราหัวหน้าพรรคก็ได้ เพื่อ(หลีกเลี่ยงการถูกยุบพรรคแล้ว) ของแค่เป็น ส.ส. ก็พอ ... แล้วเวลาที่พรรคอยู่ในระหว่างเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีโดยวิธีนุ่มนวลแบบออสเตรเลียไปกรัฐมนตรีจะต้องลาออกสถานเดียวหรือไม่ก็ยุบสภา ... ต้องคนไทยยังต้องพัฒนาประชาธิปไตยอีกไกล กว่าจะไปถึงดวง



เพชราแมว

การและการระยำตำบอนจากการเลือกตั้ง ... ●

